

รายงานการดำเนินงานกิจกรรมของ JTAT ประจำปี 2564

จาก นายกสมาคมฯ

เรียน ท่านสมาชิก JTAT

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากโรคโควิด มีพลังกาย พลังใจ ประกอบกิจการงานอย่างมีความสุขตลอดปีนี้และตลอดไป

พร้อมกันนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯในปี 2564 และแจ้งข่าวสำคัญแก่สมาชิกทุกท่าน รวม 2 เรื่อง ดังนี้

1. การดำเนินงานกิจกรรม ในปี พ.ศ.2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ปรับเปลี่ยนการจัดสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมซูม โดยจัดขึ้นทั้งสิ้น 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

- 1) สัมมนาครั้งที่ 23 วันที่ 10 เมษายน “ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ญี่ปุ่นสู่การปฏิบัติจริง” วิทยากร ได้แก่ อ.อาทยา ธนชัยศักดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม, อ.ภาณุวัฒน์ กิจเกษมเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ), อ.พิรญาณ์ นพรัตน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ, อ.เจท จريانสุธรรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม, อ.ดร.วิเนส จันทะวงษ์ ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ยุพิน แสงเหมือนเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรวม 67 คน

2) สัมมนาครั้งที่ 24 วันที่ 28 สิงหาคม “การใช้สื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอน” วิทยากร ได้แก่ อ. พิชัย เหลืองอรุณ (โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ), อ. จุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ (โรงเรียนสตรีรัตนบุรี), ว่าที่ร้อยตรีอนิรุต หล้าบา (โรงเรียนสตรีวิทยา) ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรวม 151 คน

3) สัมมนาครั้งที่ 25 วันที่ 16 ตุลาคม “การแปลกับการสอนภาษาญี่ปุ่น” วิทยากร ได้แก่ รศ.ดร. สมเกียรติ เขวงกิจวัณิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรวม 174 คน

*สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงานสัมมนาแต่ละครั้งได้ที่ <http://www.jtat.info/seminar.php>

2. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์วรินทร์ ววงค์ (ที่ปรึกษาสมาคมฯ)

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์วรินทร์ ววงค์ (ที่ปรึกษาสมาคมฯ) ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 18:00-19:30 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

งานที่กำลังจะดำเนินการต่อจากนี้

สำหรับปี 2565 นี้ คณะกรรมการสมาคมฯ จะพิจารณากำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ กิจกรรมสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นซึ่งสมาคมจะจัดขึ้นต่อจากนี้คือ “โครงการประกวดแนะนำหนังสือ (Book review game) โดยพุดนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น” สมาคมฯ จะเรียนแจ้งรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป ท่านสมาชิก

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ทางอีเมล เว็บไซต์ (<http://www.jtat.info/main.php>) และ เฟซบุ๊ก
ของสมาคมฯ (<https://www.facebook.com/jtatthai/>) ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านสมาชิกดังที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข

นายกสมาคมฯ